

บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ได้รับการอนุมัติให้เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัล  
 หลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ ( Digital Leadership for Executive Level) (เดือน ก.ย.-พ.ย.๒๕๖๑)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	สังกัด
๑	พ.ต.ท.ม.ล. กิตติบดี ประวิตร	ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
๒	นาย จีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์	ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
๓	นาย ไกรสร กองฉลาด	ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
๔	นาย สมศักดิ์ จังตระกุล	ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
๕	นาย วิฑูรช ศรีนาม	ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
๖	นาย ภัครธรณ์ เทียนไชย	ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
๗	นาย รณภพ เหลืองไพโรจน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
๘	นาย ณรงค์ วุ่นซิ้ว	ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
๙	นาย วิบูลย์ รัตนภรณ์วงศ์	ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
๑๐	นาย ประจัญ ปรัชญ์สกุล	ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
๑๑	นาย ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ	ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
๑๒	นาย ประเสริฐ ลือชาธนานนท์	ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
๑๓	นาย เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์	ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
๑๔	นาย ณัฐพงศ์ ศิริชนะ	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
๑๕	นาย ชาญนะ เอี่ยมแสง	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
๑๖	นาย วิเชียร จันทรโณทัย	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
๑๗	นาย จำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๘	นาย ภาณุ แยมศรี	ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
๑๙	นาย นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร	ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
๒๐	นาย พิณิจ บุญเลิศ	ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
๒๑	นาย พัลลภ สิงหเสนี	ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒๒	นาย พิบูลย์ หัตถกิจโกศล	ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
๒๓	นาย สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์	ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๔	นาย ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร	ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
๒๕	นาย กุ์เกียรติ วงศ์กระพันธุ์	ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
๒๖	นาย สืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์	ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
๒๗	นาย พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
๒๘	นาย สิริรัฐ ชุมอุปการ	ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๙	นาย นิกร สุกใส	ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
๓๐	นาย อนุชิต ตระกูลมุกดา	ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
๓๑	นาย วันชัย คงเกษม	ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
๓๒	นาย จตุพนธ์ ปิยะมุตระ	ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
๓๓	นาย สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ	ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	สังกัด
๓๔	นาย ชยวุธ จันทร	ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
๓๕	นาย สุปกิต โพธิ์ภาพันท์	ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
๓๖	นาย ทรงพล สวาสดีธรรม	ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๓๗	นาย อรรถิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
๓๘	นาย ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม	ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
๓๙	นาย วิทยา จันทร์ฉลอง	ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
๔๐	นาย ขาดิชาญ อุทัยพันธ์	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
๔๑	นาย นิमित วันไชยธนวงศ์	ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
๔๒	นาย วิชวุทย์ จินโต	ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔๓	นาย รณชัย จิตรวิเศษ	ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
๔๔	นาย สุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ	ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
๔๕	นาย วัฒนา พุฒิชาติ	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
๔๖	นาย สฤกษ์ วิฑูรย์	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
๔๗	นาย ระพี ผ่องบุพกิจ	ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
๔๘	นาย สยาม ศิริมงคล	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
๔๙	นาย อรรถพร สิงหวิชัย	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
๕๐	นาย ศิริพัฒน์ พัฒกุล	ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
๕๑	นาย พิพัฒน์ เอกภาพันท์	ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
๕๒	นาย ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
๕๓	นาย เกียรติศักดิ์ จันทรา	ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
๕๔	นาย วีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี	ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
๕๕	นาย วีรพันธ์ เฟื่องจันทร์	ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
๕๖	นาย สมคิด จันทมฤก	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
๕๗	นาย วิชิต ขาดไพลีสุ	ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
๕๘	นาย แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์	ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
๕๙	นาย ประภัสสร มาลากาญจน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
๖๐	นาย ธนากร อังจิตไพศาล	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
๖๑	นาง สุกานดา วรเชษฐบัญชา	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
๖๒	นาย ไกรศร วิศิษฏ์วงศ์	ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
๖๓	นาย เขาวลิตร์ แสงอุทัย	รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (ผวจ.กำแพงเพชร)
๖๔	นาย ลือชัย เจริญทรัพย์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (ผวจ.ตรัง)
๖๕	นาย เอกรัฐ หลีเส็น	รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ผวจ.นราธิวาส)
๖๖	นาย วรกิตติ ศรีทิพากร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (ผวจ.น่าน)
๖๗	นาย อีร์วัฒน์ วุฒิกุล	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ผวจ.บุรีรัมย์)
๖๘	นาย วรพันธุ์ สุวัฒน์สุส	รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก (ผวจ.พิจิตร)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	สังกัด
๖๙	นาย กอบชัย บุญอรณะ	รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผวจ.เพชรบุรี)
๗๐	นาย ชัยนนต์ ศิริมาศ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ผวจ.มุกดาหาร)
๗๑	นาย จารุวัฒน์ เกลียงเกลา	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (ผวจ.สตูล)
๗๒	นาย ชำนาญวิทย์ เตรีตน์	รองอธิบดีกรมการปกครอง (ผวจ.สิงห์บุรี)
๗๓	นาย ไมตรี ไตรติลานันท์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (ผวจ.สุโขทัย)
๗๔	นาย ชัยธวัช เนียมศิริ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ผวจ.หนองบัวลำภู)
๗๕	นาย เรวัต ประสงค์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผวจ.อ่างทอง)
๗๖	นาย ณรงค์ รักร้อย	รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (ผวจ.อุทัยธานี)

ณ ๑๑ ต.ค.๖๑